

บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ, ยังจับตาการดำเนินนโยบายทรมัปี

*บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในต่างประเทศ หลังดอลลาร์ฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงสั้น ขณะที่ตลาดยังคงติดตามการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไป

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.20 และแนวรับที่ 35.30

*นายวิโรฒ สันติประภาพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวให้สัมภาษณ์"รอยเตอร์"วานนี้ว่า ค่าเงินบาทในขณะนี้ ยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่นโยบายการเงินของไทยจะยังผ่อนคลายเป็นต่อเนื่อง ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง และยังไม่กระจายไปในทุกภาคเศรษฐกิจ

*ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยการดีดตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ทำให้ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับเยน และยูโร ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับท่าทีการใช้นโยบายกีดกันทางการค้า ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

*นักลงทุนคาดว่า งบรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการลดภาษี ตามที่นายทรัมป์สัญญาไว้ จะทำให้เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย

*อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น อาจช่วยหนุนดอลลาร์ในขณะนี้ แต่นักวิเคราะห์หวั่นมองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งนี้ จะลดลงในอนาคต

*ปอนด์แข็งค่าขึ้น หลังจากศาลสูงสุดของอังกฤษตัดสินว่า รัฐบาลอังกฤษต้องขออนุมัติจากรัฐสภา ก่อนที่จะเริ่มการเจรจาเรื่องการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 830.99 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 562.11 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.44 พันล้านบาท

*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.256/269 จาก 35.224 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.822/853 จาก 37.85 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.58/59 จาก 113.78 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0728/32 จาก 1.0730 เมื่อวาน

"ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมา across the board แต่คิดว่าน่าจะเป็นแค่การ rebound สั้นๆ คงไปไม่ได้ไกลมาก ช่วงนี้ก็ยังคงรอดูท่าทีของทรัมป์ ว่าจะทำอะไรตามที่เคยประกาศไว้ได้บ้าง"--จบ-

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้